



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 8 มีนาคม 2561

## กำลังซื้อชบต่อเนื่อง แย่สุดในรอบ10ปี

สินค้าอุปโภคบริโภคปี 2561-2562 คาดติดลบ 1% หรือดีสุด  
บวก 2% ชี้อุปโภคบริโภค ร้านค้าเจือจางหนัก

นายอิษณชาติ วุฒิชัยกุล ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัน  
ตาร์ท เวิร์ลด์พาเนล เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค  
(FMCG) ซึ่งสะท้อนกำลังซื้อปี 2561-2562 อยู่ในภาวะติดลบ 1% หรือดี  
สุดโต 2% จากปีที่ผ่านมาตลาดมูลค่า 4.42 แสนล้านบาท ติดลบ 0.4%  
แย่สุดรอบ 10 ปี หรือนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินปี 2550

ที่มา : โฟสต์ทูเดย์

## ดันมหานครผลไม้โลกเม.ย. ●จัดบุฟเฟ่ต์ในแหล่งท่องเที่ยว ●นำร่องทุเรียน-มังคุดทัวร์ชิม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ  
ขับเคลื่อน "มหานครผลไม้โลก" ว่า ขณะนี้กระทรวงมีแผนที่จะเริ่ม  
ขับเคลื่อนโครงการมหานครผลไม้โลกตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้เป็นต้นไป  
ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูผลไม้ของไทยเช่น ทุเรียน มะม่วง เงาะ ลิ้นจี่  
เป็นต้น โดยได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดผลไม้เมืองร้อนของ  
ไทยในตลาดโลกจาก 24.5% เป็น 30% และเพิ่มมูลค่าการส่งออกเป็น  
97,500 ล้านบาทภายใน 3 ปีจากปัจจุบันที่มีมูลค่าส่งออก 78,000 ล้าน  
บาท หรือเพิ่มอีก 19,500 ล้านบาท

ที่มา : เดลินิวส์

## ILOเผยรายงาน ชี้'ไทย'คืบหน้า แรงงานประมง

ไอแอลโอเผยไทยคืบหน้าลดกดขี่แรงงานประมง-ซีฟู้ด  
อียูชมแก้ปัญหารวดเร็วเป็นรูปธรรม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ในสังกัดองค์การ  
สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ภายในธุรกิจ  
ประมงและอาหารทะเลของประเทศไทย ว่า มีความคืบหน้าหลักๆ  
ใน 4 ด้านคือ พบกรณีการทำร้ายร่างกายน้อยลง พบการจ้างแรงงาน  
อายุน้อยกว่า 10 ปี เพียงแค่ 1% พบแรงงานบางรายได้รับ  
ค่าจ้างสูงขึ้น และแรงงานข้ามชาติกว่า 43% มีสัญญาว่าจ้างเป็น  
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 4 ปีก่อน

ที่มา : โฟสต์ทูเดย์

## ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย ก.พ. 22 ราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะ  
เลขาธิการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า  
คณะกรรมการได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยเดือน  
ก.พ.61 จำนวน 22 ราย เท่ากับเดือน ม.ค.61 โดยมีเงินลงทุนประกอบ  
ธุรกิจ 447 ล้านบาท ลดลง 39% เทียบกับเดือน ม.ค.61 เนื่องจาก  
ในเดือนก่อนได้อนุญาตธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการกู้ยืมเงิน  
และบริการให้เช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียม และมีการจ้างงานคนไทย 393 คน  
รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจาก  
ประเทศผู้ลงทุน

ที่มา : ไทยรัฐ